



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๓  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์เชื่อมเครือข่ายสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัดกับสหกรณ์ร้านค้าในกรุงเทพฯ หวังขยายช่องทางการจำหน่ายนมพร้อมดื่มและข้าวสารคุณภาพดีในราคายุติธรรม

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ ระหว่างสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด กับสหกรณ์ร้านค้าและบริการ ๘ แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างช่องทางการจำหน่ายนมพร้อมดื่มและข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงในราคายุติธรรม หวังช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน

(วันนี้ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น) กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตนมพร้อมดื่มและข้าวหอมมะลิคุณภาพดี จากจังหวัดสระแก้ว โดยนายอำนาจ ทงกัก ประธานสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ร่วมลงนามกับตัวแทนของสหกรณ์ร้านค้าและบริการ ๘ แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด ร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ จำกัด ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในวัดปทุมวนาราม ร้านสหกรณ์การขนส่ง จำกัด ร้านสหกรณ์การสื่อสาร จำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนียนฉัตรหลวง จำกัด โดยมีนายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเชิดชัย พรหมแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร นายวีระชัย ศิริวรรณางกุล ผู้อำนวยการด้านการเงินและร้านค้า นายประยูร อินสกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ นางรัชนีพร พิงประสพ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ และนายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว



ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การสหกรณ์ที่สำคัญประการหนึ่ง คือการมุ่งเน้นให้ขบวนการสหกรณ์เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ ภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน โดยสนับสนุนให้สหกรณ์ผู้ผลิตสินค้า เชื่อมโยงและจับมือสร้างเครือข่ายกับสหกรณ์ผู้บริโภค โดยสหกรณ์จะทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวกลางในการทำหน้าที่รวบรวมสินค้าการแปรรูปและจัดจำหน่ายสินค้าให้กับสมาชิก ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและการตอบสนองและให้บริการแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการเสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจกันระหว่างสหกรณ์ ต่างประเภท โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างสหกรณ์ โดยสนับสนุนให้สหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์ บริการเชื่อมโยงธุรกิจซื้อขายสินค้ากับสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันเข้มแข็งมากขึ้น และจะ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจและการดำเนินงานของสหกรณ์ในที่สุด



การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการดำเนินนโยบายเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจในขบวนการสหกรณ์ที่มีความต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา นางรัชนิพร พิงประสพ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ ได้นำคณะตัวแทนสหกรณ์ร้านค้าและบริการในเขตกรุงเทพ เดินทางไปดูงานกระบวนการผลิตนมพร้อมดื่มและข้าวหอมมะลิที่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินธุรกิจซื้อขายสินค้าร่วมกัน โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้สหกรณ์ต่าง ๆ รับซื้อนมพร้อมดื่มและข้าวหอมมะลิ ๑๐๐% ของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด มาวางจำหน่ายที่สหกรณ์ในพื้นที่กรุงเทพ เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากในปัจจุบันนี้ สินค้าของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ยังไม่มีการเปิดตลาดและสถานที่จัดจำหน่ายในกรุงเทพมหานคร ในขณะที่นมวังน้ำเย็นเริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ในหมู่ผู้บริโภค จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สหกรณ์ผู้ซื้อและผู้ขายจะได้มีโอกาสสร้างความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อช่วยส่งเสริมการขยายตลาดนมพร้อมดื่มของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในเมืองหลวง และเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ร้านค้าและบริการให้เพิ่มมากขึ้น

สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพในด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ อาทิ นมพร้อมดื่ม UHT หลากหลายรสชาติ ทั้งรสหวาน ช็อกโกแลต รสจืดและนมเปรี้ยว ซึ่งทางสหกรณ์ได้สร้างห้องLAB ตรวจสอบ ที่ได้รับการยอมรับว่าได้มาตรฐานและดีที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้สหกรณ์ยังมีโรงสีข้าว เพื่อแปรรูปข้าวหอมมะลิ ๑๐๐ %



ซึ่งทางสหกรณ์ได้ซื้อวัตถุดิบเป็นข้าวหอมมะลิแท้ จากจังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ ยโสธรมาสีเป็นข้าวสาร และบรรจุถุงขนาด ๕ กิโลกรัมส่งจำหน่ายให้กับเครือข่ายสหกรณ์ทั้งภายในจังหวัดสระแก้วและทั่วประเทศ สำหรับข้าวหอมมะลินี้ ทางสหกรณ์รับประกันว่าเป็นข้าวหอมมะลิแท้ ไม่มีการปลอมปน เนื่องจากเป็นสหกรณ์แห่งเดียวที่มีห้อง LAB ตรวจดีเอ็นเอข้าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าเป็นข้าวหอมมะลิแท้ เพราะสหกรณ์ตั้งเป้าหมายว่าต้องการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภคเท่านั้น

การร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่คนกรุงเทพฯจะได้มีโอกาสบริโภคนมที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตนมที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของสระแก้ว โดยซื้อผ่านจากร้านสหกรณ์สาขาต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดจำหน่ายในราคายุติธรรม เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม Social Business ของ นายกรัฐมนตรี ซึ่งทางสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด มีนโยบายที่จะจำหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายสหกรณ์เท่านั้น และต้องการเชื่อมโยงธุรกิจจำหน่ายนมกับเครือข่ายสหกรณ์ด้วยกัน ซึ่งการนำสหกรณ์ผู้ซื้อไปพบกับสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าโดยตรงในครั้งนี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดี ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือกันทางธุรกิจของขบวนการสหกรณ์ โดยร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ จำกัด จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย และเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่จะส่งข้าวหอมมะลิและนมพร้อมดื่มของวังน้ำเย็นให้กับสหกรณ์ร้านค้าในกรุงเทพฯทุกแห่ง เนื่องจากเป็นร้านสหกรณ์ที่มีความพร้อมในเรื่องสถานที่ เรื่องที่จอดรถ การเก็บสินค้าและการขนส่ง ซึ่งคาดว่าจะการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับและหันมาบริโภคนมพร้อมดื่มและข้าวสารของสหกรณ์เพิ่มมากขึ้นในอนาคต





















